



ประกาศเทศบาลตำบลบึงโขงหลง
เรื่อง ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ตามที่เทศบาลตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ตามประกาศเทศบาลตำบลบึงโขงหลง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบึงโขงหลง ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน ๒ ตำแหน่ง ๒ อัตรา นั้น

บัดนี้ การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างได้เสร็จสิ้นแล้ว อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๐ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างและที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ จึงขอประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างได้ เรียงลำดับจากผู้ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับดังต่อไปนี้

ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป

๑. ตำแหน่ง คณงานประจำรถขยะ สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ได้ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	คะแนนสอบ เต็ม ๓๐๐ คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	หมายเหตุ
๑	๐๑	นายศัตยา ไตยพันธ์	๒๓๘.๑๗	๗๙.๓๙	
๒	๐๒	นายบรรจง บุญกาญจน์	๒๑๙.๕๐	๗๓.๑๗	

๒. ตำแหน่ง คณงานทั่วไป สังกัด กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ได้ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	คะแนนสอบ เต็ม ๓๐๐ คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	หมายเหตุ
๑	๐๑	นางสาวชนิษฐา ชนะเวน	๒๓๒	๗๗.๓๓	

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรกำหนดให้บัญชีมีอายุใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปี นับจากวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ทั้งนี้หากเทศบาลตำบลบึงโขงหลงมีการสรรหาและเลือกสรรในตำแหน่งเดียวกันอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรครั้งใหม่ในตำแหน่งเดียวกันให้ยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ครั้งนี้เฉพาะตำแหน่งที่ได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรครั้งใหม่

ผู้ผ่านการเลือกสรรในแต่ละตำแหน่ง จะได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบึงโขงหลงตามลำดับที่ในบัญชีผู้ผ่านการสรรหา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบึงกาฬ (ก.ท.จ.บึงกาฬ)

/สำหรับ...

สำหรับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างครั้งนี้ ผู้สมัครได้ตรวจสอบและรับรองตนเอง
ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครและหากภายหลังปรากฏว่า
ผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรรายใดมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เทศบาลตำบลบึงโขงหลง
ขอสงวนสิทธิ์ในการสรรหาและเลือกสรรและทำสัญญาจ้าง และจะยกเลิกสัญญาจ้างในกรณีที่ได้ทำสัญญาจ้างแล้ว

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ร้อยตำรวจโท



(วสันต์ ชัยลา)

นายกเทศมนตรีตำบลบึงโขงหลง